
 

 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ) 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

ของ 

บริษทั สยามสตลีอนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 

********************************** 
 

เวลาและสถานที่ 
 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ เลขท่ี 51 หมู่ท่ี 2 ถนนปู่เจา้สมิงพราย  

ตาํบลบางหญา้แพรก  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ   
 

เร่ิมการประชุม 
 

 นายวนัชยั คุณานนัทกุล ผูอ้าํนวยการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 

จาํนวน 86 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้415,362,818 หุน้ ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดปัจจุบนับริษทัฯ 

มีหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  593,125,849  หุน้  จึงครบเป็นองคป์ระชุม  
 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกบักล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายเลก็  สิขรวิทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. ดร.บุญวา  ธรรมพิทกัษก์ลุ กรรมการอิสระ 

4. นายศกัด์ิทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ 

5. นางอรชร  คุณานนัทกลุ กรรมการ 

6. นางนภาพร  หุณฑนะเสวี กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานบญัชี-การเงิน  

7. นายสุรพล  คุณานนัทกลุ กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานขายและการตลาด 

8. นายสิทธิชยั  คุณานนัทกลุ กรรมการ 
 

กรรมการที่ลาประชุม   

1. นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 

   บรรษทัภิบาล 

2. นายสุรศกัด์ิ  คุณานนัทกลุ กรรมการและรองผูอ้าํนวยการสายงานผลิต 

เน่ืองจากติดภารกิจท่ีสาํคญั ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
                 

ประธานฯ ไดแ้นะนาํผูส้อบบญัชี  นายสมคิด  เตียตระกลู  จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั   
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ก่อนเร่ิมประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมได้แต่งตั้ ง นางสาวศุภิสรา สุนทรวฒันพงศ ์

เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุม และขอใหเ้ลขานุการฯ ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ ถึง

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

1. เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือแลว้

ใชไ้มโครโฟน และบอกช่ือ – สกุล หากเป็นผูท่ี้รับมอบฉนัทะ ขอใหแ้จง้ช่ือของผูม้อบฉนัทะดว้ย โดยคาํถาม

หรือขอ้เสนอแนะ ขอใหอ้ยูใ่นวาระท่ีกาํลงัพิจารณา

2. ในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งมีการลงมติในแต่ละวาระ  ยกเวน้วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี ปี 2557/2558 ในส่วนของระเบียบวาระท่ีมีการลงมติ หากผูถื้อ

หุน้ท่ีตอ้งการลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมลง

ช่ือในบตัรลงมติ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงมติดงักล่าว เพ่ือนาํไปรวบรวมคะแนนเสียงดว้ยระบบบาร์โคด้

โดยจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียง

ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า เป็นการลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระ

นั้น ๆ ซ่ึงเม่ือเสร็จการประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศแจง้ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมปรากฏ

ขอ้มลูบนหนา้จอภาพเพ่ือแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีความจาํเป็นตอ้งออกภายนอกห้องประชุม แลว้ไม่กลบัเขา้มาร่วมประชุมอีก ขอใหส่้งบตัร

ลงคะแนนเสียงท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  รวมถึงเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ ขอใหผู้ม้าประชุมทุกท่าน

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง

เก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุม บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้มาเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ นางสาวจิราภรณ์ เจียรประดิษฐ ์อาสาเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 เมือ่วนัที่ 30 ตุลาคม 2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 ซ่ึงประชุม 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2556 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให ้ 

ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้

แสดงขอ้คิดเห็น ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 415,778,418   เสียง  

ไม่เห็นดว้ย   - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบัญชี ปี 2556/2557  
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2556/2557  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 2,142 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,417 ลา้นบาท เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศและ

ต่างประเทศลดลง และงานโครงการพิเศษลดลงมาก ส่งผลให้บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนสุทธิ 228 ลา้นบาท 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้แสดง 

ขอ้คิดเห็น สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 นายเอกชัย พพิธิเวช  – ผู้ถือหุ้น    - ยอดขายในปีหนา้จะดีข้ึนกวา่ในปัจจุบนัหรือไม่ และในงบ 

                                                                              การเงินปรากฏยอดการจ่ายค่าชดเชย เป็นค่าชดเชยในเร่ืองใด 
  

ประธานที่ประชุม - ในปีหนา้บริษทัฯ จะพยายามเพ่ิมยอดขาย โดยเพ่ิมผลิตใหม่ 

    ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บับริษทัฯ 

- ค่าชดเชยท่ีปรากฏในงบการเงินเป็นค่าชดเชยความเสียหายจาก

ความชาํรุดบกพร่องของสินคา้จากการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้

ต่างประเทศ  
         

นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น        กรณีลกูคา้ต่างประเทศท่ีบริษทัฯ ตั้งสาํรองหน้ีสูญไวน้ั้น บริษทัฯ 

ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายครบตามจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองไวแ้ลว้

หรือไม่  และหากมีมลูค่ามากกวา่ท่ีตั้งสาํรองไวจ้ะทาํอยา่งไร 

และในอนาคตหากบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีมาจะทาํอยา่งไร  
 

ประธานที่ประชุม    บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเต็มตามจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองหน้ี

สูญไวแ้ลว้ตามมาตรฐานบญัชี 
 

นางนภาพร หุณฑนะเสว ี - กรรมการ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ไดต้ั้งสาํรองหน้ีสูญไว ้57 ลา้นบาทและบนัทึก 

และรองผู้อาํนวยการสายงานบัญชีและการเงนิ  ค่าใชจ่้ายครบตามจาํนวนแลว้ ซ่ึงบางส่วนประมาณ 40 กว่าลา้น

บาท กําลงัอยู่ในระหว่างเจรจา หากได้รับชําระหน้ีจะบันทึก

กลบัมาเป็นรายได ้
         

นายวรพงษ์ ลาดเสมา - ผู้ถือหุ้น      - ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.  มีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิน 

     กาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนจาํนวน152 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้

มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญไวแ้ลว้หรือไม่ แลว้ตดัเป็นค่าใชจ่้ายไป

หรือยงั 

- บริษทัฯ มี Gross Margin อยูท่ี่  17-20%  แต่ปีท่ีผา่นมามี Gross 

Margin อยูท่ี่ 14% เป็นเพราะเหตุใดและจะรักษา Gross Margin 

อยูท่ี่ 20% ไวไ้ดห้รือไม่ 

 

 

 

-7- 



 

นางนภาพร หุณฑนะเสว ี– กรรมการ                            - บริษทัฯ ไดต้ั้งหน้ีสงสยัวา่จะสูญจาํนวน 40 กวา่ลา้นบาท ไว ้

และรองผู้อาํนวยการสายงานบัญชีและการเงนิ ครบถว้นแลว้ ดงันั้นในปีหนา้จึงไม่ตอ้งตั้งสาํรองอีก และ

บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งเจรจากบัลกูคา้ หากตกลงได ้บริษทัฯ ก็

จะไดรั้บชาํระหน้ี 
        

- Gross Margin ลดลงเป็นผลจากยอดขายลดลง แต่บริษทัฯมี 

ค่าใชจ่้ายคงท่ีในแต่ละเดือน ซ่ึงหากยอดขายเพ่ิมข้ึน ก็ทาํให้มี 

Gross Margin เพ่ิมข้ึน  
 

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี  2556/2557  ตามท่ีประธานฯ เสนอ 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30  

มิถุนายน 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

รายละเอียดสาํเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจาํปี 2557 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดย

สรุปสาระสาํคญัในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ดงัน้ี   

- บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม  2,911 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีหน้ีสินรวม 381 ลา้นบาท มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,530 

ลา้นบาท โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีรายไดร้วมจากการขายและบริการ 2,142 ลา้น และมีผลขาดทุนสุทธิ 

228  ลา้นบาท  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ สอบถาม

และแสดงขอ้คิดเห็น สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

นายกาํจร อรุณวไิลรัตน์– ผู้ถือหุ้น   -  ตั้งขอ้สงัเกตวา่การนาํเสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ  

                                                                                                      บริษทัฯ จะเรียงลาํดบัปี 55 ไปยงัปี 57 แต่ในเอกสารรายงาน  

  ประจาํปี เช่น กราฟ จะเรียงลาํดบัจากปี 57 ไปยงัปี 55 ซ่ึงไม่

เป็นแนวทางเดียวกนั ทาํใหเ้ขา้ใจผิด จึงขอใหน้าํเสนอไปใน

แนวทางเดียวกนั 

- ในรายงานประจาํปี หน้า 7 เม่ือพิจารณาโครงสร้างการ

ลงทุนของบริษทั ฯ ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั 

        สยามโอคามูระสตีล จาํกดั จาํนวน 40% และบริษทั สยาม 

โอคามูระสตีล จํากัด ถือหุ้นในบริษัท สยามโอคามูระ

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน  51% จึงควรเขียนแผนผงั

โครงสร้างการลงทุนใหม่ ใหเ้ขา้ใจว่าบริษทัฯถือหุ้นในแต่

ละบริษทัเป็นสดัส่วนเท่าใด 
       

นายมนู  เลยีวไพโรจน์- กรรมการ    กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้เก่ียวกบัขอ้สงัเกตุดงักล่าว  และรับไว ้

    และประธานกรรมการตรวจสอบ     พิจารณา 
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นายกาํจร อรุณวไิลรัตน์– ผู้ถือหุ้น  ในรายงานประจาํปีหนา้ 92 จะปรากฏวา่จาํนวนวนัในการเก็บ

หน้ี  ปี 55 จาํนวน 53 วนั ปี 56 จาํนวน 71 วนั และปี 57 

จาํนวน  98 วนั ในขณะท่ีจาํนวนวนัในการชาํระหน้ี ปี 55 

จาํนวน 58 วนั ปี 56 จาํนวน  63 ปี 57 จาํนวน 59 วนั และ 

จาํนวนวนัในการขายสินคา้ ปี 55 จาํนวน 77 วนั ปี 56 จาํนวน  

66 วนั และปี  57 จาํนวน 89 วนั  ซ่ึงจะเห็นว่า บริษทัฯ     

ได้รับเงินช้าลงแต่จ่ายหน้ีเร็วข้ึน บริษัทฯ มีวิธีการแก้ไข

ปัญหาอยา่งไร  และระยะเวลาเกบ็หน้ีปัจจุบนัเป็นเท่าไหร่ 
 

นางนภาพร  หุณฑนะเสว ี- กรรมการ      จาํนวนวนัเกบ็หน้ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบักลุ่มลกูคา้โดยหาก 

และรองผู้อาํนวยการสายงานบัญชีและการเงนิ    เป็นการขายโครงการหรืองานราชการ ระยะเวลาการเก็บหน้ี

จะนานข้ึน และโดยปกติระยะเวลาการเก็บหน้ีของบริษทัฯ 

โดยประมาณอยูท่ี่  60-90 วนั  
 

นายวรพงษ์ ลาดเสมา-ผู้ถือหุ้น        นอกจากผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์แลว้บริษทัฯ มีโครงการทาํ

ผนงักั้นนํ้า จึงอยากทราบถึงเหตุผลในการผลิตผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวและแนวโนม้การจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นอนาคต  
 

ประธานที่ประชุม        เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทย มีปัญหาเร่ืองนํ้า บริษทัฯ จึงได้

มีคิดค้นและพัฒนาสินค้าผนังกั้นนํ้ า ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

บริษทัฯ สามารถผลิตไดจ้ากเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และ

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัมีผูผ้ลิตจาํนวนไม่มากนกั โดยลูกคา้หลกั

คือหน่วยงานราชการ ซ่ึงคาดว่าจะสร้างยอดขายและกาํไร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอนาคต 
                         

นายเอกชัย พพิธิเวช  – ผู้ถือหุ้น   อยากทราบเก่ียวกบัขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการขายสินคา้ให ้

   ต่างประเทศท่ีผา่นมา 
 

ประธานที่ประชุม   เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัฯ ท่ีค่อนขา้งใหม่ในธุรกิจ Oil &  

   Gas จึงมีอาํนาจต่อรองนอ้ย  แต่อนาคตสาํหรับธุรกิจน้ี 

   ค่อนขา้งดี 
 

นายนรา ศรีเพชร  – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย          

   อตัราหน้ีสินต่อทุนและกระแสเงินสดในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร   

   และการท่ีบริษทัฯขายสินคา้ใหก้บัทางราชการ จะไดรั้บชาํระ 

                                                                                      เงินแน่นอนแต่ค่อนขา้งล่าชา้  ซ่ึงจะมีปัญหาหรือไม่อยา่งไร 
 

นายเลก็  สิขรวทิย – กรรมการ                   จากงบการเงิน บริษทัฯ มีหน้ีสินตํ่ามาก  และมีสภาพคล่องสูง 

และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      จึงยงัไม่น่ากงัวลมากนกั 
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ประธานที่ประชุม  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่การขายสินคา้ใหก้บัทางราชการนั้น ไดรั้บ 

  ชาํระหน้ีแน่นอนและไดก้าํไร  ในขณะท่ีการชาํระเงินท่ี 

ค่อนขา้งล่าชา้ ไม่เป็นปัญหากบับริษทัฯในดา้นสภาพคล่อง 

มากนกั 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 

30  มิถุนายน 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  415,778,418   เสียง  

ไม่เห็นดว้ย   - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รอบปีบัญชี  2556/2557 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เท่ากบั 271,772,426 บาท  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นสมควร ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือของดการจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รอบปีบญัชี 2556/2557 เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งน้ี ในส่วนของ     

เงินสาํรองตามกฎหมาย บริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย เพราะปัจจุบนั บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายครบถว้น  จาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม

ในประเดน็ต่าง ๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 นายกติตชัิย ไกรก่อกจิ – ผู้ถือหุ้น และนายเอกชัย พพิธิเวช -ผู้ถือหุ้น  เสนอใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลเท่ากบัดอกเบ้ียออมทรัพย ์

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 

2556/2557 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   406,406,118   เสียง 

ไม่เห็นดว้ย    9,232,300  เสียง 

งดออกเสียง   140,000 เสียง 

วาระที่ 5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 

19 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน  1  ใน  3  ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด  โดยบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 11 ท่าน  ดงันั้น ในปีน้ี จึงมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน  4  ท่าน คือ   

1) นายมนู เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 

2) นายศกัด์ิทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ 

3) นายสุรพล    คุณานนัทกลุ  กรรมการ

4) นายสิทธิชยั      คุณานนัทกลุ กรรมการ
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เน่ืองจากกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในคร้ังน้ี เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

มีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษทัฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษทัฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียดและประสบการณ์ทาํงานของกรรมการแต่ละท่านใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

แลว้ และเพ่ือเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีประชุม ไม่มีผูถื้อหุน้

ซกัถามใด ๆ  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

1) นายมนู  เลียวไพโรจน ์     กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย   415,778,418   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย       -   เสียง    

งดออกเสียง          -  เสียง 
 

2) นายศกัด์ิทิพย ์ ไกรฤกษ ์   กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย   415,778,418  เสียง    

ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง    

งดออกเสียง   -  เสียง 
 

3) นายสุรพล   คุณานนัทกลุ    กรรมการ 

เห็นดว้ย    415,778,418   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง    

งดออกเสียง   -  เสียง 
 

4) นายสิทธิชยั    คุณานนัทกลุ   กรรมการ 

เห็นดว้ย    415,778,418   เสียง    

ไม่เห็นดว้ย         -    เสียง    

งดออกเสียง   -        เสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2557/2558 
 

เลขานุการฯ  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดพิ้จารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2557/2558 โดยค่าตอบแทนท่ีเสนอน้ี  ไดพิ้จารณาจากความเหมาะสมของภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน  

ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ดงัน้ี 
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1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ คือ

- ค่าตอบแทนรายเดือน  คนละ 20,000 บาท และเบ้ียประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม

   ประชุม 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กบัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะใน

รูปแบบเบ้ียประชุม (ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม)

- คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท

- คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ/บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คนละ 10,000 บาท 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557/2558 จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น ซ่ึงในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามใด ๆ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 

2557/2558 ตามท่ีนาํเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  415,778,418    เสียง 

ไม่เห็นดว้ย     - เสียง 

งดออกเสียง   - เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557/2558 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีมาตรฐานในระดบัใกลเ้คียง

กนัแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

2785  และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ  ฉั่วศรีสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   6624  จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  สาํหรับปี  2557/2558  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน ไม่เกิน 1,650,000 บาท  ซ่ึงลดลงจากค่า

สอบบญัชีปีท่ีแลว้ เป็นเงิน 35,000 บาท  รายละเอียดและประวติัของผูส้อบบญัชี  ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อ

หุน้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นายกาํจร อรุณวไิลรัตน์–ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่เหตุใดบริษทัยอ่ยจึงตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีเดียวกนั 

กบับริษทัแม่ในต่างประเทศ  

นายมนู เลยีวไพโรจน์-กรรมการ ช้ีแจงวา่เป็นนโยบายท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมทุน 

และประธานกรรมการตรวจสอบ    ในขณะทาํสญัญากิจการร่วมคา้ฯ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งนายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785  และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   6624  จาก

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  สาํหรับปี  2557/2558  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน ไม่เกิน 

1,650,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   415,778,418    เสียง    

ไม่เห็นดว้ย           - เสียง    

 งดออกเสียง           -      เสียง 
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น ในเร่ืองอ่ืน ๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

นายกาํจร อรุณวไิลรัตน์– ผู้ถือหุ้น  โรงงานท่ีบางนาทาํอะไร และสาํนกังานท่ีพระโขนงปิด 

      ทาํการ เน่ืองจากอะไร  
 

ประธานที่ประชุม    โรงงานท่ีบางนาเป็นโรงงานท่ีผลิตผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้

ต่างประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังาน (Oil Gas) ส่วน

สาํนกังานท่ีพระโขนงเป็นโชวรู์มเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงบริษทัฯ เห็น

วา่ไม่มีความจาํเป็นในการเปิดโชวรู์มเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวจึง

ไดปิ้ดทาํการลง 
 

นายวรพงษ์ ลาดเสมา – ผู้ถอืหุ้น       โรงงานท่ีบางนาซ่ึงปิดไปแลว้นั้นปัจจุบนัยงัมีค่าใชจ่้าย 

    ในทางบญัชีอีกหรือไม่ จาํนวนเท่าใด 
 

นายนรินทร์  จูระมงคล - ผู้สอบบัญชี  ปัจจุบนัยงัมีการคิดค่าเส่ือมราคาอยู่แต่เปล่ียนจากหมวดตน้ทุน

ไปเป็นหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีค่าใช้จ่ายไตรมาส    

ละ 3 ลา้นบาท 
 

นายเอกชัย พพิธิเวช  – ผู้ถือหุ้น    โรงงานที่บางนามีพื้นที่เท่าไหร่ และมีมูลค่าตามบญัชี

เท่าไหร่ และอยูติ่ดถนนหรือไม่ 
 

ประธานที่ประชุม    โรงงานท่ีบางนามีเน้ือท่ีมากกว่า 50 ไร่ และอยูติ่ดถนน 

    บางนา-ตราด 
 

นายนรินทร์  จูระมงคล -ผู้สอบบัญชี   ราคาท่ีดิน ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ  ราคา 165 ลา้นบาท  ราคา 

     ประเมิน เดือนพฤษภาคม 2557  ประมาณ 401 ลา้นบาท  
 

นายวรพงษ์ ลาดเสมา – ผู้ถือหุ้น  - บริษทัฯ จะซ้ือหุน้ของบริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม  จาํกดั  

     (มหาชน)  เพ่ิมหรือไม่ 

    - จากงบการเงินบริษทัฯ มีเงินสดมาก มีโครงการจะทาํอะไร 

  เพ่ิมหรือไม่ 

 -  ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเส้ือเกราะมี  

            ประมาณเท่าไหร่ 
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นางนภาพร  หุณฑนะเสว-ีกรรมการ การพิจารณางบการเงินนั้น ตอ้งพิจารณางบการเงิน 

และรองผู้อาํนวยการสายงานบัญชีและการเงนิ เฉพาะของบริษทัซ่ึงจะสะทอ้นจาํนวนเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ 

โดยในปัจจุบัน บริษทัฯ มีเงินสดอยู่ 114 ลา้นบาท และ 

จาํเป็นตอ้งมีเงินสดเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 100 

ลา้นบาท  

ประธานที่ประชุม   - ในอนาคตหากมีโอกาสบริษทัฯ จะซ้ือหุ้นของ บริษทั

   ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมอีก 

- ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเส้ือเกราะ 

    ประมาณ 40 ลา้นบาท 

นายกาํจร อรุณวไิลรัตน์ –ผู้ถือหุ้น - โครงสร้างรายไดธุ้รกิจของบริษทัฯ ในปีหนา้จะเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมหรือไม่ 

-  จากงบการเงิน ปีท่ีแลว้บริษทัฯ มีผลขาดทุนซ่ึงเกิดจาก 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าชดเชย และค่าหน้ีเผื่อสงสยั 

จะสูญ  ซ่ึงในปีหนา้ จะไม่มีค่าชดเชยสินคา้เสียหายและ 

ค่าหน้ีเผื่อสงสัยจะสูญ ดังนั้นคาดหวงัว่า บริษทัฯคงจะมี

กาํไรจากการดาํเนินธุรกิจ 

ประธานที่ประชุม บริษทัฯจะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถ และจะผลิต 

สินคา้ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณ  ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี ผูท่ี้ไดม้าร่วมประชุม และอาราธนาคุณ

พระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในสากลโลก  โปรดคุม้ครองท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเพ่ือนพนกังาน ใหท่้านประสบ

ความสุข ความเจริญตลอดไป 

ปิดประชุมเวลา  17.15  น. 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 

  ( นายวนัชยั  คุณานนัทกลุ ) 

ลงช่ือ ผูบ้นัทึกการประชุม 

  ( นางสาวศุภิสรา สุนทรวฒันพงศ ์)  
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